

Ông Lê Hữu Phú ra tranh cử Nghị Viên Thành Phố

Tác Giả: Nguyán Dáng

Thứ Năm, 25 Tháng 2 Năm 2010 21:30

[Ông Lê Hữu Phú ra tranh cử Nghị Viên Thành Phố San Jose](#)



Cali Today News – Một ngày sau khi ông cử viên Minh Dũng họp báo trước thềm văn phòng của Tully và tuyên bố chính thức sẽ ra tranh cử chức nghị viên khu vực 7, thành phố San Jose, thì tiến sĩ Lê Hữu Phú cũng đã tổ chức buổi họp báo chính thức tuyên bố việc tranh cử của ông tại nhà hàng Grand Fortune Seafood Restaurant.

Thông tin ông xuất hiện một mình trong các sinh hoạt cộng đồng, thính phòng, lần này có vẻ – là bác sĩ Phạm Thị An và con đồng nghiệp bên. Điều này cho thấy gia đình ông hỗ trợ anh một cách mạnh mẽ.

Khoảng 70 người đã đến dự cuộc ra mắt tranh cử này, trong đó có chủ tịch cộng đồng Nguyễn Ngọc Tiên, đại diện Liên Đoàn Công Tri – anh Lê Lộc, nhiều hội đoàn, nhiều đại diện quan trọng thông tham dự như ký giả Du Phong của Sài Gòn USA, Chủ nhiệm Phạm Lê của CM Magazine, ký giả Cao Sơn của Tin Việt News, ông Nguyễn Thiệu Căn của Việt Nam nhật báo, ông Nguyễn Xuân Nam của hội đồng truyền thông Cali Today, ký giả Nguyễn Vinh của tuần báo Tiếng Bóm, ký giả Vũ Khang của Việt Weekly, ông Kiên Ái và Trưởng Kịch của báo Tiếng Dân, ông Huỳnh Long Thiệu của báo Mỏ San Francisco, ông Nguyễn Châu, bà Hoa Hoàng Lan,... Có một ký giả ngoại quốc cũng đến lấy tin.

Ông Lê Hữu Phú ra tranh cử Nghề Viên Thành Phố

Tác Giả: Nguyễn Đình

Thứ Năm, 25 Tháng 2 Năm 2010 21:30

Phía công đồng, ngoài các đội di chuyển đoàn trong công đồng có đội di chuyển của công đồng người Mỹ, và cả ban đội di chuyển và ban vận động tranh cử của ông đều có mặt.

Chương trình do hai MC là Nancy Nguyễn và Xuân Mai điều khiển lưu loát bằng song ngữ – Anh và Việt.

Buổi ra mắt còn có tiệc ăn nhậu, trong nhà hàng ấm cúng, nhúng vào cái gió “trái mùa” – 3 giờ chiều – nên cũng có thể không đông đúc như ý muốn vì đúng vào giờ đi làm.

Là một nhà tranh đấu nhiều năm, nên ông Phú rất kỹ càng trong các nghi lễ, nên phần nghi lễ rất đầy đủ, nghiêm trang và không gặp bất cứ trở ngại nào.

Một điều mà người tham dự ghi nhận là ông Phú đã tỏ ra “ngoại giao” rất đúng mực khi tiếp đón, bắt tay, và tỏ ra niềm nở với tất cả mọi người, kể cả những người mà trước đây đã từng “có vấn đề” với ông, những người mà ông từng đứng đầu và phá pháp lý... Những ai hiểu cá tính nóng nảy và trực tính của ông Phú đều nhận ra rằng ông đã trở thành “một nhà ngoại giao” xuất sắc, dù không biết có thể lòng hay bắt đầu từ đâu.

Một khó khăn của các công viên gốc Việt khi ra tranh cử là sự “thâm nhập” vào công tri của các sắc dân khác, và lần này, ông Phú gặp thiêu một vấn đề chính trị là ông Michell Lester – người Mỹ, và từng vận động tranh cử tại San Jose và đây chính là một lợi thế cho công viên Lê Hữu Phú trong cuộc chạy đua gay gắt này.

Cuộc họp diễn ra thật suông sẻ vì ít có ký giả nào đặt những câu hỏi hóc búa dành cho ông. Ngoại trừ, ông Võ Tấn Đán, một nhân sĩ công đồng, góp ý với tính tình nóng nảy của ông Lê Hữu Phú.

Như vậy, hai công viên (trong số 4 người Việt) đã chính thức ra mắt công đồng và bắt đầu cuộc đua chọn công viên khu vực 7 thành phố San Jose cho nhiệm kỳ tới.

Ông Lê Hữu Phú ra tranh cãi Nghề Viên Thành Phố

Tên: Nguyễn Đình

Thống kê: Ngày, 25 Tháng 2 Năm 2010 21:30

Trong đó, trong một lần gặp bạn tại tiệm 7Eleven, ông Lê Hữu Phú cho biết là có nhu cầu cho thầy rằng ông sẽ chấp nhận tham gia cuộc tranh cãi lần này.